

Số: /TB-VP

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tại cuộc họp giao ban tháng 10 năm 2022

Ngày 07 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL), Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chủ trì họp giao ban công tác quản lý nhà nước tháng 10 năm 2022. Cùng dự có các đồng chí Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, Thủ trưởng các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước thuộc Bộ, Quỹ Hỗ trợ phát triển Du lịch, Ban quản lý đầu tư xây dựng. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2022, ý kiến phát biểu của các đồng chí Thứ trưởng, Bộ trưởng kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Tháng 10 - tháng bản lề của Quý IV năm 2022 với nhiều nhiệm vụ cần tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra. Vai trò, vị thế của Bộ tiếp tục được khẳng định và nâng cao, Bộ trưởng tham gia Đoàn chính thức tháp tùng Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Trong Kết luận số 42-KL/TW ngày 20/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế-xã hội năm 2022-2023, các báo cáo của Thủ tướng Chính phủ, phát biểu của Chủ tịch Quốc hội tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, phần nội dung về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã được đề cập đúng mức, được Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, đây chính là sự động viên, khích lệ để toàn Ngành tiếp tục nỗ lực phấn đấu. Sự chuyển biến tư duy rõ nét từ "làm văn hóa" sang "quản lý nhà nước về văn hoá", Bộ trưởng đã ký ban hành Chỉ thị gửi UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch. Tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, phân công nhiệm vụ trong các Thông báo Kết luận của Lãnh đạo Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết liệt triển khai công việc hiệu quả, từng bước cụ thể hóa Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc, góp phần "chấn hưng, phát triển văn hóa của đất nước"; gắn với đó tập trung tham mưu, đẩy mạnh các hoạt động du lịch nhằm góp phần phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội; và công tác chuẩn bị tích cực, đúng tiến độ để tổ chức thành công Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Các chương trình nghệ thuật gắn với xây dựng môi trường văn hóa cơ sở được tổ chức thành công, nhận được sự quan tâm tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự hưởng ứng tích cực của các địa phương và nhân dân.

Toàn Ngành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tiếp tục bám sát phương châm điều hành theo hướng chủ động kiến tạo và mạnh mẽ đổi mới toàn diện tư duy, hướng tới sự phát triển bền vững. Công tác chỉ đạo, phân công thực hiện nhiệm vụ cơ bản xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, rõ kết quả đầu ra gắn với lộ trình thực hiện cụ thể; từng bước phân cấp tới đa đề Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được chủ động xử lý công việc được giao gắn với tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Tập thể lãnh đạo Bộ vừa chú trọng các chủ trương lớn mang tính chiến lược, lâu dài nhằm hoàn thành mục tiêu của cả giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (tập trung hoàn thiện các dự án Luật, Nghị định và Thông tư; 02 Quy hoạch ngành quốc gia; Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2030...), vừa kịp thời họp bàn, thống nhất để tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách, phát sinh có yếu tố phức tạp, nhạy cảm (như việc hồi hương án Hoàng đế chỉ bảo, sự việc báo chí phản ánh tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam...); và kịp thời chỉ đạo khắc phục các điểm nghẽn (như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Lãnh đạo Bộ đã trực tiếp kiểm tra hiện trường thi công một số dự án đầu tư tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh)...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, với yêu cầu ngày càng cao của Chính phủ, trong công tác triển khai các nhiệm vụ của Bộ vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá thực chất để có giải pháp khắc phục:

- Quá trình triển khai xây dựng Nghị định, Thông tư theo Kế hoạch công tác năm 2022 tại một số đơn vị còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ; cơ chế phối hợp, phân cấp chưa linh hoạt, chất lượng dự thảo Nghị định, Thông tư chưa đảm bảo, còn phải chỉnh sửa nhiều lần (lĩnh vực thể dục thể thao, nghệ thuật biểu diễn...).

- Công tác truyền thông của Bộ còn hạn chế, cơ chế xử lý thông tin còn chậm, chưa làm tốt vai trò truyền thông và dẫn dắt; cơ quan truyền thông của Bộ và bộ phận làm công tác truyền thông chưa ngang tầm với nhiệm vụ, quá trình vận hành, sự phối hợp với các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông khác còn lúng túng, chưa tạo được điểm nhấn cho các sự kiện.

- Một số sự kiện, vụ việc “nóng”, có tính chất thời sự, cần đề xuất phương án giải quyết, xử lý ngay nhưng còn lúng túng, chưa kịp thời, chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới.

- Một số vấn đề tồn đọng nhiều năm mặc dù đã được Lãnh đạo Bộ chỉ rõ nhưng chưa được xử lý dứt điểm, chưa có phương án khắc phục, tháo gỡ, đặc biệt là một số điểm nghẽn có dấu hiệu vi phạm pháp luật: về quản lý cơ sở vật chất, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý ngân sách nhà nước được phân cấp...(*Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình, trụ sở Tổng cục Du lịch tại Xuân La...*).

- Tốc độ giải ngân vốn đầu tư công chậm, tỉ lệ thấp so với các Bộ ngành khác, dự báo không hoàn thành tiến độ theo Kế hoạch năm 2022.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Để hoàn thành Kế hoạch công tác năm 2022, Bộ trưởng yêu cầu các đồng chí Thứ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tiếp tục cố gắng với quyết tâm cao nhất, tập trung vào thực hiện một số các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Các Thứ trưởng:

Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ công việc, tổ chức triển khai hoàn thành 100% nhiệm vụ trong Kế hoạch công tác năm 2022 đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, đề xuất các giải pháp quyết liệt nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; chủ động xây dựng Kế hoạch công tác năm 2023 theo hướng trọng tâm, trọng điểm trên tinh thần kế thừa và phát huy kết quả năm 2022.

2. Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị:

- Khẩn trương rà soát tổng thể các nhiệm vụ, với quyết tâm cao nhất hoàn thành 100% nhiệm vụ trong Kế hoạch công tác năm 2022 đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, các nhiệm vụ đã được Lãnh đạo Bộ giao tại các Thông báo Kết luận; đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc, đặc biệt là khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ đã quá hạn.

- Chủ động chuẩn bị công tác tổng kết năm của từng cơ quan, đơn vị, liên hệ mở rộng với công tác quản lý nhà nước ở các địa phương có liên quan theo lĩnh vực được phân công phụ trách, đảm bảo đánh giá đúng thực chất, quán triệt sâu sắc quan điểm “thuốc đắng và mật ngọt”; rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ trọng tâm đã ký cam kết trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ với Bộ trưởng năm 2022. Hoàn thành **trước ngày 15/12/2022**.

- Dự báo, nhận định, đánh giá đúng tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước năm 2023, tình hình nguồn thu và chi ngân sách nhà nước, phân tích rõ nguyên nhân, chọn lọc, xác định những công việc có tính chất trọng tâm, trọng điểm; chủ động xây dựng Kế hoạch công tác năm 2023 của cơ quan, đơn vị, theo hướng: tăng cường công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực phụ trách, gắn với đó tổ chức một số sự kiện có điểm nhấn, có sức lan tỏa lớn hướng tới chủ đề chính là xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa và bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa... quy mô tổ chức cấp vùng, cấp quốc gia; quán triệt bám sát những nhiệm vụ trọng tâm đã chỉ rõ trong báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (Phần nội dung tại điểm 8 mục 3 phần II trong báo cáo).

- Tham mưu đề xuất chủ đề công tác năm 2023 báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định. Hoàn thành **trước ngày 30/11/2022**.

3. Tổng cục Du lịch:

- Chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung và tổ chức tốt Hội nghị Thúc đẩy, thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam. (Dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị: từ ngày 18/11/2022-24/11/2022).

- Phối hợp với các Cục, Vụ liên quan tích cực tham mưu, hoàn thiện, báo cáo Lãnh đạo Bộ, sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về thúc đẩy, thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam trong tình hình mới.

(Giao Thứ trưởng Đoàn Văn Việt trực tiếp chỉ đạo các nội dung này).

4. Vụ Kế hoạch, Tài chính:

- Tích cực, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ quá hạn được Lãnh đạo Bộ giao tại các Thông báo Kết luận.

- Tiếp tục đôn đốc triển khai, hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết giải ngân 100% vốn sau khi điều chỉnh.

- Xử lý dứt điểm các điểm nghẽn vấn đề về cổ phần hóa và thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ, không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện kéo dài (các vụ việc tại công ty Cổ phần Thể dục thể thao, Hãng phim truyện Việt Nam, Trung tâm Triển lãm Giảng Võ...).

(Giao Thứ trưởng Đoàn Văn Việt trực tiếp chỉ đạo và phối hợp cùng các Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực thực hiện các nội dung này)

5. Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các nội dung được phân công tại Hội thảo Văn hóa năm 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”. Dự kiến diễn ra ngày 10/12/2022 tại tỉnh Bắc Ninh; Hội thảo khoa học “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Dự kiến tổ chức tại Hà Nội khoảng từ ngày 28/11/2022-30/11/2022.

(Giao Thứ trưởng Tạ Quang Đông trực tiếp chỉ đạo nội dung này)

6. Vụ Tổ chức cán bộ:

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức để có thể hoàn thiện sớm ngay sau khi Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ được Chính phủ ban hành. Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, rà soát đảm bảo không trùng lặp nhiệm vụ, chức năng của các cơ quan, đơn vị.

- Khẩn trương tổ chức xây dựng Đề án Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2025, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định.

- Tích cực đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ hoàn thiện quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quán triệt phương châm quy hoạch “động” và “mở”.

- Theo dõi, phối hợp với các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện tuyển dụng công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Tổng hợp danh sách hồ sơ, báo cáo Ban Cán sự Đảng Bộ **trước ngày 30/11/2022**.

- Khẩn trương báo cáo, trình Ban Cán sự Đảng Bộ xem xét, quyết định: Danh sách cán bộ, công chức thực hiện điều động, luân chuyển vị trí công tác đợt 1 của Bộ, đã được Ban Cán sự Đảng thống nhất áp dụng từ 01/01/2023.

7. Văn phòng Bộ:

- Chủ động theo dõi, rà soát lại các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong Kế hoạch công tác năm 2022 đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, các nhiệm vụ đã được Lãnh đạo Bộ giao tại các Thông báo Kết luận; phát hiện những điểm nóng, điểm nghẽn, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, xử lý kịp thời.

- Khẩn trương phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm đối với công trình trụ sở Tổng cục Du lịch tại Xuân La, nhanh chóng hoàn thiện công trình đưa vào sử dụng.

(Giao Thứ trưởng Tạ Quang Đông trực tiếp chỉ đạo nội dung này)

Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tham mưu quản lý nhà nước triển khai, thực thi nhiệm vụ trên tinh thần đoàn kết, quyết liệt, hiệu quả, đặt lợi ích chung của Ngành lên trên hết.

Văn phòng Bộ xin thông báo kết luận, phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng đến các Thứ trưởng và Thủ trưởng các đơn vị để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị liên quan;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, TK-BT (03), ĐTĐ.30.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Đức Trung